

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Thực hiện Công văn số 848/SXD-QHKT ngày 08/5/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2023.

Sau khi nghiên cứu các nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số số 1626/BXD-PTĐT ngày 25/4/2023 và các văn bản liên quan; trên cơ sở đề xuất của Phòng Quản lý đô thị tại Công văn số 133/QLĐT ngày 15/5/2023, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo một số nội dung như sau:

1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã Đức Phổ đã lập kế hoạch cụ thể cũng như lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Ngoài ra, để thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”, thị xã Đức Phổ đã cập nhật và hoàn thành việc đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, ngành và xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn thị xã; Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu; Xây dựng mô hình cộng đồng ứng phó với thiên tai có hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã đề xuất các giải pháp cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành về việc chỉnh sửa các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch cần lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu.

2. Tình hình rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu:

Ngày 17/01/2019, Bộ Xây dựng có Quyết định số 40/QĐ-BXD công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chí đô thị loại IV bao gồm toàn bộ ranh giới hiện trạng huyện Đức Phổ gồm 15 đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở đô thị đã được công nhận, UBND thị xã Đức Phổ triển khai lập đề án thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của huyện Đức Phổ gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh. Sau khi hoàn thiện Đề án, UBND tỉnh

trình HĐND tỉnh thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Thị xã. Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, có nội dung thành lập thị xã Đức Phổ.

Được xác định là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hoá, xã hội vùng phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đồng thời được xác định là đô thị hạt nhân trong hệ thống đô thị của tỉnh, Đức Phổ đã ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật với việc xây dựng mới các tuyến đường giao thông, nâng cấp mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông nội thị, lát hè, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng, xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước, thu gom xử lý rác thải, quản lý xây dựng đô thị. Hệ thống chợ và siêu thị, đại lý bán lẻ tại đô thị đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Về công tác quy hoạch: Đức Phổ đã tập trung rà soát việc thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc phối hợp với thực hiện quy hoạch ngành và quy hoạch kinh tế - xã hội. Đến nay đã phê duyệt đề án quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035; đã lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt tại những khu vực có khả năng bị chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Sau khi có quy hoạch chung được phê duyệt đã tiến hành lập quy hoạch 07 phân khu, quy hoạch chi tiết, đảm bảo công tác quy hoạch đi trước một bước làm căn cứ triển khai dự án đầu tư và cấp phép xây dựng. Hiện nay, thị xã đang tổ chức triển khai lập đề án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

Về xây dựng chương trình phát triển đô thị: Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24/11/2021. Tuy nhiên, để khai thác có hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội, kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới, đồng thời đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Thị ủy Đức Phổ; trong đó đã lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi, UBND thị xã đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Mục đích xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC là để tối ưu mô hình quản trị truyền thống đang rời rạc, thiếu sự gắn kết và chia sẻ; việc vận hành của Trung tâm IOC cần thông suốt, có tính tương tác cao từ cấp tỉnh xuống cấp huyện và xã. Từ các số liệu được tổng hợp, lãnh đạo thị xã nắm bắt nhanh số liệu và có hướng chỉ đạo điều hành nhanh chóng, chính xác. Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế trong thời đại công

nghiệp 4.0. Trung tâm điều hành thông minh sẽ kết nối các hệ thống hiện có tại thị xã thuộc các lĩnh vực: Hệ thống giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, quản lý văn bản điều hành và hành chính công; Hệ thống thông tin báo cáo bộ ngành địa phương kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; giám sát điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hệ thống giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục; Phân hệ giám sát tình hình kinh tế - xã hội; Hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông tin; Hệ thống giám sát, điều hành tàu cá. Hệ thống điều hành thông minh có khả năng giám sát và phân tích, đánh giá các lĩnh vực nêu trên trên địa bàn thị xã, từ đó cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước có cái nhìn toàn diện về các hoạt động diễn ra trên địa bàn; đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền... Sau khi hoàn thành, đưa vào hoạt động, Trung tâm IOC Đức Phổ sẽ tạo ra một kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp tương tác với chính quyền và ngược lại Chính quyền có một kênh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

3. Công tác lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng KHCN và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn:

Trong thời gian qua, công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị được thường xuyên quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới theo hướng bảo đảm dài hạn, đồng bộ bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo đạt các yêu cầu đề ra, cụ thể:

- Về giao thông đô thị: Hệ thống giao thông đô thị tiếp tục được đầu tư mở rộng và nâng cấp, góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị.

- Về cấp nước đô thị: Đến nay, hệ thống cấp nước đã được đầu tư xây dựng mở rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Về thoát nước đô thị và vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nước đô thị đã được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và mỹ quan đô thị. Hiện nay trên địa bàn thị xã đang triển khai thi công Dự án Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ Cầu Bàu đến sông Rớ). Sau khi dự án được hình thành sẽ góp phần giải quyết chống ngập trong đô thị, kết hợp xanh hóa cảnh quan đô thị góp phần hoàn chỉnh hệ thống thoát nước cho đô thị Đức Phổ.

- Về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã: Hiện nay do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thực hiện dịch vụ thu gom rác thải với chất lượng phục vụ tốt, cơ bản đáp ứng được nhu cầu về quản lý và xử lý rác thải của nhân dân. Hiện tại, UBND thị xã đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ, đang kêu gọi đầu tư thực hiện dự án.

- Thông tin liên lạc: 100% các xã phường, thị trấn có sóng điện thoại di động; 100% các xã phường, thị trấn có đường truyền internet tốc độ cao. Việc thực

hiện ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông đã được các cấp, các ngành, doanh nghiệp phối hợp thực hiện theo kế hoạch từng năm.

Về việc ứng dụng khoa học công nghệ : Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương về việc tiếp tục duy trì, vận hành và ứng dụng cơ sở dữ liệu đô thị phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị tại các địa phương (triển khai ứng dụng GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị); xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Công tác quản lý, phát triển đô thị tăng trưởng xanh:

Việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh được UBND tỉnh, các Sở, ngành, chính quyền địa phương được kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua các buổi sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng, hàng năm, qua đó đánh giá kết quả thực hiện và giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Hoạt động kiểm tra, giám sát còn được thể hiện qua công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện thường xuyên và được lồng ghép với nội dung biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, trang website của Ủy ban nhân dân thị xã.

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo đề Sở Xây dựng tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng QLĐT;
- Phó Chánh VP_{Dương};
- CVVP_(Thuận, Quỳnh);
- Lưu: VT, CV_{ĐTSang}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng